

## Ngôn Ngữ: Hãy mang những câu chuyện của các người dân

T&#225;c Gi&#7843;: Saigon Echo số 10 m  
Th&#7913; B&#7843;y, 04 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2009 14:24

---

Một lần Đức Phật cùng với các đệ tử của Ngài đi ngang qua một ngôi làng, người dân sống đó là những người đi để dạy với các Phật gia. Người dân trong làng chực chờ ra khỏi nhà, bao quanh Đức Phật và các đệ tử, và bắt đầu thóa mạ. Các đệ tử cũng bắt đầu nóng giận lên và chuồn bẻ đáp trả, tuy nhiên sự giận dữ của Đức Phật có tác động làm yên tĩnh. Những người của Đức Phật làm cho các người dân trong làng cảm thấy xấu hổ và cảm nhận được cũng vậy.

Ngài quay lại các đệ tử và nói:

- Các người làm ta thất vọng. Những người này làm những việc của họ. Họ đã nóng giận. Họ tưởng rằng ta là kẻ thù tôn giáo của họ, của giá trị đạo đức của họ. Những người này thóa mạ ta, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng tại sao các người lại nóng giận? Tại sao các người lại đi cho người khác đi khuất mình? Các người hãy giữ phước vào họ. Chẳng phải các người không còn tự do nữa?

Những người dân trong làng không chỉ đi phẫn nộ mà còn vậy. Họ đã bối rối và im lặng. Trong sự tĩnh lặng Đức Phật quay về phía họ:

- Các người đã nói xong chưa? Nếu các người chưa nói xong, các người vẫn còn khả năng nói với ta tất cả những gì các người nghĩ, khi đó ta sẽ trả lời.

Người dân trong làng hoàn toàn bất ngờ, họ hỏi:

- Nhưng mà chúng tôi đã thóa mạ nhà người, tại sao người lại không nổi giận với chúng tôi?

- Các người là những người tự do, và những gì các người làm – đó là quy định của các người. Ta không phẫn nộ với nó.

Ta cũng là một người tự do. Không gì có thể khiến ta phẫn nộ, và không ai có thể làm

## Ngôn Ngữ: Hãy mang những vật của các người và

T&#225;c Gi&#7843;: Saigon Echo số u t m

Th&#7913; B&#7843;y, 04 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2009 14:24

---

hàng ngày đến ta hay đi u khi n đ c ta. Ta là ch của b n th [hi n ti n] của ta. Hành đ ng của ta xu t phát t trong n i tâm của ta. Còn bây gi ta mu n h i các ng i m t đ i u, liên quan đ n các ng i.

Ng i dân làng bên c nh các ng i đã đón chào ta, h mang đ n cho ta hoa qu , trái cây và s ng t ngào. Ta nói v i h r ng: "C m n, nh ng chúng tôi đã ăn r i. Hãy mang trái cây v cùng v i i chúc phúc lành của ta dành cho các ng i. Chúng tôi không th mang chúng theo mình, chúng tôi không mang th c ăn theo mình." Bây gi ta h i các ng i. "H ph i làm gì v i nh ng th mà ta không nh n và tr i cho h ?"

M t ng i t trong đám đông nói:

- Có i là, h mang chúng v nhà, và phân phát trái cây và s ng t ngào đó cho nh ng đ a tr , cho gia đình của mình.

Đ c Ph t m m c i:

- V y thì các ng i làm gì v i nh ng i thóa m và nguy n r a của các ng i? Ta không nh n nó.

N u ta t ch i nh ng trái cây và s ng t ngào kia, h ph i mang chúng tr v . Các ng i có th làm gì? Ta không nh n (t ch i) nh ng i thóa m của các ng i, v y thì các ng i hãy mang cái gánh của các ng i v nhà và mu n làm gì v i chúng thì làm.